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Cofnodion Cyfarfod  
Cyd-bwyllgor PGIAC a gynhaliwyd yn Gyhoeddus 

Ddydd Mawrth 17 Ionawr 2023 
drwy MS Teams 

 

Aelodau’n bresennol:   

Kate Eden (KE) Cadeirydd 

Sian Lewis  (SL) Rheolwr Gyfarwyddwr, PGIAC 

Carole Bell (CB) Cyfarwyddwr Nyrsio a Sicrhau Ansawdd, PGIAC 

Stuart Davies (SD) Cyfarwyddwr Cyllid, PGIAC 

Iolo Doull (ID) Cyfarwyddwr Meddygol, PGIAC 

Jacqui Evans 

 

(JE) Ysgrifennydd y Pwyllgor a Chyfarwyddwr Cyswllt 

Gwasanaethau Corfforaethol, PGIAC 

Mark Hackett (MH) Prif Swyddog Gweithredol, BIP Bae Abertawe 

Steve Ham (SH) Prif Swyddog Gweithredol, Ymddiriedolaeth GIG 
Prifysgol Felindre (Eitem 3.8) Gill Harris  

 

(GH) Prif Swyddog Gweithredol, BIP Betsi Cadwaladr 

Nicola Johnson (NJ) Cyfarwyddwr Cynllunio, PGIAC 

Steve Moore (SM) Prif Swyddog Gweithredol, BIP Hywel Dda, 

Chantal Patel (ChP) Aelod Annibynnol / Cadeirydd 

Ceri Phillips (CP) Aelod Annibynnol / Cadeirydd 

Ian Phillips (IP) Cadeirydd  Rhwydwaith rennau Cymru (WKN)  Aelod, 
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Nicola Prygodzicz (NP) Prif Swyddog Gweithredol, BIP Aneurin Bevan 

Suzanne Rankin (SR) Prif Swyddog Gweithredol, BIP Caerdydd a’r Fro 

David Roberts (DR) Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed 

Carol Shillabeer (CS) Prif Swyddog Gweithredol, Bwrdd Addysgu Powys 

Steve Spill (SS) Aelod Annibynnol — Archwilio a Chyllid, PGIAC  

   

Ymddiheuriadau:   

Jason Killens (JK) Prif Swyddog Gweithredol, Ymddiriedolaeth 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Paul Mears (PM) Prif Swyddog Gweithredol, BIP Cwm Taf Morgannwg 

   

Eraill yn bresennol:   

Luke Archard (LA) Uwch Reolwr Cynllunio, PGIAC 

Elizabeth Beadle (ar 

ran Paul Mears) 

(EB) Pennaeth Cynllunio, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 

Morgannwg 

Claire Harding (CH) Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynllunio, PGIAC 

James Leaves (JL) Cyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol PGIAC 

Sarah McAllister (SM) Rheolwr Rhaglen PET, PGIAC 

Helen Tyler (HE) Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol, PGIAC 

Karla Williams (KW) Swyddog Risg a Llywodraethu, PGIAC 
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Nick Wood (NW) Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol, Llywodraeth Cymru  

   

Arsylwi   

Charlotte Adams Aelod o'r cyhoedd 

   

Cofnodion:   

Gemma Trigg (GT) Swyddog Llywodraethu Corfforaethol, PGIAC 

 

Agorodd y cyfarfod am 09:00 o'r gloch Dechreuodd y cyfarfod am 09:30 o'r gloch 

 Cyf y 

Cofnod 

Eitem ar yr agenda 

JC23/08 1.1 Croeso a Chyflwyniadau 

Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau i'r cyfarfod yn Gymraeg ac yn 
Saesneg ac atgoffodd hwy y bydd cyfarfodydd yn parhau i gael eu cynnal 

yn rhithiol drwy MS Teams. 

 
Nid oedd unrhyw wrthwynebiad i'r cyfarfod gael ei recordio at ddibenion 

gweinyddol. Nodwyd bod cworwm wedi'i gyflawni. 
 

JC23/09 1.2 Ymddiheuriadau am Absenoldeb 
Nodwyd ymddiheuriadau am absenoldeb fel yr uchod.  

 

JC23/10 1.3 Datganiadau o Fuddiannau 
Nododd y Cyd-bwyllgor y datganiadau presennol ac nad oedd unrhyw 

ddatganiadau o fuddiannau ychwanegol yn ymwneud â'r eitemau sydd 
i'w trafod ar yr agenda. 

 

JC23/11 1.4 Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Medi 2022 a 

Materion yn Codi 
Derbyniwyd a chymeradwywyd cofnodion cyfarfod y Cyd-bwyllgor a 

gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 2022 fel cofnod gwir a chywir o’r trafodaethau 

yn amodol ar un cywiriad ar dudalen 17 i newid y llythrennau cyntaf o 
IW i IP. 

 
Ni chodwyd unrhyw faterion eraill. 

 

JC23/11 1.5 Log Gweithredu 

Derbyniwyd y log gweithredu, a nodwyd y cynnydd sydd wedi’i wneud 
ar y camau gweithredu gan yr aelodau. 

 

JC23/12 2.1 Cynllun Comisiynu Integredig (ICP) 2023-2024  
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Derbyniwyd yr adroddiad a oedd yn cyflwyno'r Cynllun Comisiynu 
Integredig (ICP) 2023-24 terfynol i'w gymeradwyo.  

Cyflwynodd Nicola Johnson (NJ) yr adroddiad, gyda chefnogaeth 

cyflwyniad sleidiau. Nododd yr Aelodau fod yr ICP wedi cael ei 
ddiweddaru yn dilyn gweithdy ICP y Cyd-bwyllgor ar 10 Ionawr 2023, 

pan ystyriwyd ystod o senarios i fynd i'r afael â'r heriau ariannol cynyddol 
o fewn GIG Cymru. Nododd yr Aelodau bod angen i'r Cyd-bwyllgor wneud 

dewisiadau ynghylch buddsoddi a bod yn rhaid i'r gwaith o ddatblygu'r 
cynllun sicrhau'r gwerth mwyaf posibl o adnoddau craidd, gan roi 

ystyriaeth briodol i ansawdd y gofal a thegwch ar yr un pryd.  
 

Amlinellodd Stuart Davies (SD) y lefelau tanfeddiannaeth parhaus ar 
draws  Gwasanaethau Anhwylderau Bwyta a Gwasanaethau Iechyd 

Meddwl Diogel Canolig Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc 
Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS),  a oedd yn achosi cynnydd 

yn nifer y cleifion a leolir y tu allan i'r ardal am gost uchel iawn a bod 
cynllun i leihau hyn drwy wella perfformiad yn y gwasanaethau hyn. 

 

Tynnodd James Leaves (JL) sylw at yr addasiadau ariannol a wnaed ers 
gweithdy'r ICP a'r rhesymeg, a oedd wedi galluogi'r gostyngiadau. 

Nododd yr Aelodau y gwrthbwyso a grëwyd gan amnewid falf aortig 
traws-gathetr (TAVI) a'r rhagdybiaethau tanberfformio nad ydynt yn 

cylchdroi a amlinellir o fewn y tabl ariannol a'r risgiau sy'n gysylltiedig â 
phob senario. 

 
Diolchodd Carol Shillabeer (CS) i'r tîm am y gwaith caled a wnaed i lunio 

a diwygio'r adroddiad mewn cyfnod mor fyr a dywedodd ei bod yn 
awyddus i weld cynnydd a chyflawniad ar y meysydd a amlinellwyd. 

Gofynnodd CS i ddiweddariadau cynnydd gael eu rhoi o dan yr adroddiad 
ariannol fel eitem sefydlog wrth symud ymlaen fel y gellid adolygu'r 

cynnydd a gellid asesu a monitro cyflawnadwyedd.  
 

Cynghorodd CS fod Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn gefnogol i raddau 

helaeth i gynnig cynllun y Grŵp Asesu Effaith Glinigol (CIAG), a 
gofynnodd i'r Grŵp Rheoli asesu cyflawniad y cynllun yng nghyswllt 

heriau'r gweithlu, proffil cost a goblygiadau yn seiliedig ar y risgiau a 
amlinellwyd gan fod angen sicrhau hyblygrwydd ar gyfer penderfyniadau 

yn ystod y flwyddyn.  
 

Ymholodd CS am y broses lywodraethu ar gyfer dilyniannu'r ICP a 
chynghorodd nad oedd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys mewn sefyllfa i 

gymeradwyo'r cynllun terfynol ar ran y Bwrdd ar hyn o bryd. Ymatebodd 
SL a chynghorodd fod yr arfer a'r arfer a fabwysiadwyd yn unol â Rheolau 

Sefydlog (SOs) PGIAC a fframwaith Cynllunio GIG Llywodraeth Cymru a 
bod yr ICP yn cael ei gymeradwyo gan y Cyd-bwyllgor yn gynnar i 

gefnogi Byrddau Iechyd i gwblhau eu Cynllun Tymor Canolig Integredig 
priodol.  
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Diolchodd Suzanne Rankin (SR) i dîm PGIAC am ymgymryd â'r gwaith 

ychwanegol. 

 
Amlinellodd Mark Hackett (MH) nifer o bryderon ynghylch lleihau neu 

ddadfuddsoddi mewn Gwasanaethau Thorasig a lefelau gwahanol o 
ragdybiaethau cost y Cynllun Gwella Cyfalaf (CIP) ar draws y Byrddau 

Iechyd a gofynnodd i'r Cyd-bwyllgor ystyried yr elfen honno. Darparodd 
SD resymeg bellach ynghylch y tanwariant a'r rhagdybiaethau cynllunio 

ariannol yn seiliedig ar wersi a ddysgwyd o'r flwyddyn ariannol hon a 
chadarnhaodd na fyddai Gwasanaethau Thorasig yn cael eu gostwng yn 

is na'u lefel bresennol.  
 

Gofynnodd Nicola Prygodzicz (NP) a oedd dadfuddsoddi mewn 
gwasanaethau, er enghraifft Pediatreg, yn bosibl pe bai gan ddarparwyr 

gynllun ar waith i frwydro yn erbyn y tanberfformio cyson. Ymatebodd 
SD gan bwysleisio nad oedd rhagdybiaeth dadfuddsoddi tanberfformiad 

yn ragdybiaeth reolaidd ond roedd yn darparu sefyllfa adfer realistig a 

oedd yn adlewyrchu'r sefyllfa bresennol ac yn caniatáu mwy o amser i 
ddarparwyr adfer.  

 
Trafododd yr Aelodau yr angen i wneud arbedion effeithlonrwydd ar 

elfennau ariannol y cynllun o ystyried yr cyfyngiadau’r amgylchedd 
economaidd, heriau adfer a'r pwysau chwyddiant anwadal y mae’r 

Byrddau Iechyd yn eu hwynebu ar hyn o bryd.  
 

Rhoddodd Sian Lewis (SL) grynodeb o'r trafodaethau gan nodi'r pryderon 
sylweddol a godwyd ynghylch y risgiau ac awgrymodd gymeradwyo'r 

cynllun mewn egwyddor heddiw ac ystyried cyfarfod arall ddechrau mis 
Chwefror i gymeradwyo cynllun ail-lunio cyn ei gyflwyno i Lywodraeth 

Cymru gyda'r cafeatau bod angen gwaith parhaus i olrhain cynnydd a 
chanlyniadau effeithlonrwydd. 

 

Cytunodd yr Aelodau i gefnogi'r cynllun mewn egwyddor a gofynnwyd 
bod angen gwaith ychwanegol i ganolbwyntio ar risgiau, effeithlonrwydd, 

monitro ac adrodd, a chytunwyd iddo gael ei ddwyn yn ôl i gyfarfod 
arbennig o'r Cyd-bwyllgor ym mis Chwefror 2023, er mwyn 

cymeradwyo'r ICP yn barod i'w gynnwys yn Nghynlluniau Tymor Canolig 
Integredig y Byrddau Iechyd.  

 
Penderfynodd y Cyd-bwyllgor: 

 Nodi bod y Cynllun wedi'i gwblhau yn dilyn Gweithdy'r Cyd-
Bwyllgor a gynhaliwyd ar 10 Ionawr 2023,  

 Cytuno i gefnogi'r cynllun mewn egwyddor ond gofynnwyd i waith 
ychwanegol gael ei wneud i ganolbwyntio ar risgiau, 

effeithlonrwydd, monitro ac adrodd cyn y gallent roi 
cymeradwyaeth derfynol, 
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 Cytuno i gynnull cyfarfod rhyfeddol o'r Cyd-Bwyllgor ym mis 

Chwefror 2023 i: 

 Gymeradwyo gofynion y Cynllun Comisiynu Integredig (ICP) 

i'w cynnwys yng Nghynlluniau Tymor Canolig Integredig y 
Byrddau Iechyd; a  

 Cymeradwyo'r Cynllun Comisiynu Integredig (ICP) 2023-2024 
i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru.  

 

JC23/13 3.1 Adroddiad y Cadeirydd 

Derbyniwyd adroddiad y Cadeirydd a nododd yr aelodau: 
 Phrif gyfarfodydd a fynychwyd. 

 
Penderfynodd y Cyd-bwyllgor: 

 Nodi’r adroddiad, 

 

JC23/14 3.2 Adroddiad y Rheolwr-gyfarwyddwr 

Derbyniwyd Adroddiad y Rheolwr-gyfarwyddwr a nododd yr aelodau y 
diweddariadau canlynol ar: 

 Gwasanaeth Peilot Cuddliw Croen – nododd yr aelodau fod 
PGIAC wedi derbyn cais ffurfiol gan Lywodraeth Cymru ar 28 

Hydref 2022 yn dilyn cytundeb gan Fwrdd Arwain GIG Cymru 
(NWLB) i PGIAC gomisiynu gwasanaeth peilot cuddliw croen 

cenedlaethol. 

 Diweddariad Ymgysylltu Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol 
(IPFR) — Dechreuodd y broses ymgysylltu ffurfiol i adolygu Cylch 

Gorchwyl panel Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol PGIAC a'r 
adolygiad penodol a chyfyngedig o bolisi IPFR Cymru gyfan, ar 10 

Tachwedd 2022am gyfnod o 6 wythnos ar ôl i'r Cyd-bwyllgor 
gefnogi'r broses ymgysylltu arfaethedig yn ei gyfarfod ar 8 

Tachwedd 2022. Roedd yr adborth yn cael ei adolygu a bydd 
diweddariad yn cael ei ddarparu i'r Cyd-bwyllgor ym mis Mawrth 

2023; a  
 Datblygiad y Bwrdd - Arweinyddiaeth Dosturiol a Chyfunol 

mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ar 29 Tachwedd 2022, 
cafodd Bwrdd Grŵp y Cyfarwyddwyr Corfforaethol (CDGB) sesiwn 

friffio gan yr Athro Michael West CBE ar Arweinyddiaeth Dosturiol 
a Chyfunol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol fel rhan o'i fandad 

i ymweld â holl gyrff y GIG, a oedd yn cael ei arwain gan Addysg 

a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC). Bydd yr Athro West yn hwyluso 
sesiwn gyda'r Cyd-bwyllgor yn 2023 i gefnogi trafodaethau ar 

weithio mewn partneriaeth, datblygu gweithio trawsffiniol yn 
seiliedig ar dimau ac arweinyddiaeth systemau. 

 
Penderfynodd y Cyd-bwyllgor: 

 Nodi’r adroddiad, 
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JC23/15 3.3 Llawfeddygaeth Blastig: adlinio cyfrifoldebau comisiynu yn y 

dyfodol rhwng PGIAC a Byrddau Iechyd 

Derbyniwyd yr adroddiad yn amlinellu canlyniad y gweithdy comisiynu 

llawfeddygaeth blastig a gynhaliwyd gyda'r Grŵp Rheoli ym mis Medi 
2022 ac i ofyn am gefnogaeth i PGIAC sefydlu prosiect i adlinio 

cyfrifoldebau comisiynu ar gyfer llawfeddygaeth blastig rhwng PGIAC a’r 
Byrddau Iechyd. 

 
Cyflwynodd NJ yr adroddiad a nododd yr aelodau fod elfen arbenigol 

llawfeddygaeth blastig yn cyfateb i oddeutu 10% o'r gwasanaeth. 
Cynigiwyd y byddai PGIAC yn parhau i gomisiynu'r elfen arbenigol ond y 

byddai llawfeddygaeth blastig anarbenigol yn cael ei dychwelyd i'r 
Byrddau Iechyd i'w chomisiynu. Sicrhaodd NJ yr Aelodau y byddai 

unrhyw risgiau sy'n gysylltiedig â'r trosglwyddiad yn cael eu lliniaru gan 
y prosiect trosglwyddo dwy flynedd.  

 
Cynghorodd MH ei fod yn cefnogi'r llinell amser pontio ond mynegodd 

bryderon ynghylch fframwaith y Cytundeb Hirdymor (LTA) a gofynnodd 

a fyddai modd diwygio'r broses LTA fel rhan o'r gwaith. Gofynnodd MH a 
fyddai'r comisiynwyr yn ymrwymo i gefnogi’r Byrddau Iechyd mewn 

unrhyw achosion o golledion di-fai (stranded costs). Cynghorodd NJ ei 
bod yn disgwyl y byddai BIP Bae Abertawe’n cyflwyno'r materion hynny 

a rhoddodd sicrwydd i'r Aelodau y byddai cynllun wrth gefn yn cael ei 
ymgorffori i sicrhau bod y lefel gywir o gefnogaeth yn cael ei rhoi i’r 

Byrddau Iechyd. 
 

Dywedodd MH ei bod yn bwysig cydnabod bod y gwasanaeth yn cael ei 
gydnabod yn rhyngwladol, a bod y gwasanaeth llosgiadau yn cael ei 

ddarparu ar gyfer y gwasanaeth cenedlaethol uwchranbarthol cyfan a 
bod y materion yn gysylltiedig â'i gilydd. 

  
Cydnabu'r Aelodau y rhagoriaeth o fewn y gwasanaeth fel yr oedd ar hyn 

o bryd ac atgoffodd SL yr aelodau o'r rhesymau dros y newidiadau 

arfaethedig a'r bwriad i wella'r gwasanaethau ymhellach heb golli'r 
arbenigedd sydd ar gael ar hyn o bryd.  

 
Trafododd yr Aelodau yr angen am adolygiad cynhwysfawr o 

wasanaethau LTA y mae angen gweithio drwyddo ar sail Cymru gyfan 
cyn i unrhyw wasanaethau gael eu dadgyfuno.  

 
Cynghorodd NJ mai opsiwn 2 oedd yr opsiwn a ffefrir a chydnabu fod rhai 

elfennau o'r LTA y tu allan i gwmpas cyfrifoldebau PGIAC a bod angen 
mwy o waith o amgylch contractio gwasanaethau ehangach i'r Byrddau 

Iechyd weithio drwyddynt. 
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Cynghorodd SD fod PGIAC yn hapus i adolygu'r mecanweithiau 
contractio a'r contractau ar gyfer llawfeddygaeth blastig, fel y cyfeirir 

atynt yn yr ICP i sicrhau bod y cydbwysedd yn iawn.  

 
Dywedodd NP, pe bai'r Grŵp Rheoli wedi cefnogi a chytuno ar hyn, bod 

angen cefnogi'r gwaith a datgymalu'r data ac yn benodol gwaith 
anarbenigol BIP Bae Abertawe a BIP Hywel Dda.  
 

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu cyfraniadau i'r drafodaeth a 
chynghorodd y byddai PGIAC yn sicrhau ffocws ar unrhyw ganlyniad 

anfwriadol posibl i'r gwaith hwn.  

 
Penderfynodd y Cyd-bwyllgor: 

 Nodi’r adroddiad,  
 Nodi canlyniad gweithdy llawfeddygaeth blastig y Grŵp Rheoli a 

gynhaliwyd ym mis Medi 2022,  
 Ystyried a chymeradwyo'r trefniadau comisiynu arfaethedig ar 

gyfer llawfeddygaeth blastig fel y bydd llawfeddygaeth anarbenigol 
yn cael ei chomisiynu gan Fyrddau Iechyd a bydd llawfeddygaeth 

arbenigol yn cael ei chomisiynu gan PGIAC;  
 Cefnogi prosiect dan arweiniad PGIAC i ymgymryd â'r gwaith o 

drosglwyddo cyfrifoldeb comisiynu ar gyfer llawfeddygaeth blastig 
anarbenigol i’r Byrddau Iechyd a chadw llawfeddygaeth arbenigol 

fel y'i comisiynwyd gan PGIAC ac fel rhan o'r prosiect hwnnw bydd 
y trefniadau cytundebol yn cael eu hadolygu. 

 

JC23/16 3.4 Adolygiad Cardiaidd PGIAC 
Derbyniwyd yr adroddiad a oedd yn mynd i'r afael â nifer o 

ddigwyddiadau a thueddiadau diweddar a oedd wedi effeithio ar 
wasanaethau llawdriniaethau ar y galon a gwasanaethau TAVI a 

gomisiynwyd gan PGIAC, ac a oedd yn ceisio nodi sut y gallent fynd i'r 
afael â nhw mewn modd cydlynol, ar y cyd. 

 
Tynnodd NJ sylw at y manylion allweddol yn yr adroddiad a nododd yr 

aelodau fod y dadansoddiad yn nodi'r ysgogwyr canlynol: 
 Adolygiad GIRFT 2021 o lawdriniaeth gardiaidd, 

 Newidiadau i gyfaint TAVI a llawfeddygaeth y galon, ynghyd â 

pherfformiad llawfeddygaeth y galon a phroblemau uwchgyfeirio; 
a 

 Y rhesymeg glinigol ar gyfer dewis falfiau TAVI, o ystyried eu 
costau gwahaniaethol. 

 
Nododd yr Aelodau fod gweithgaredd TAVI wedi'i ddiweddaru yn fersiwn 

ddiweddaraf yr adroddiad ar gyfer poblogaeth Powys, mai Powys, ar 
gyfer y 100,000 o boblogaeth, oedd â'r cyfraddau uchaf ac nid y 

cyfraddau isaf fel y dangoswyd o'r blaen. 
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Diolchodd Suzanne Rankin (SR) i'r tîm am y gwaith a oedd wedi mynd i 
mewn i'r adroddiad a gofynnodd am eglurder ynghylch yr amserlennu ar 

gyfer ailseilio a’r Pholisi TAVI. Cynghorodd NJ y byddai'r elfen ailseilio yn 

edrych ar y gweithgaredd hanesyddol a'r meincnodi yn erbyn meysydd 
eraill a byddai'r Polisi Comisiynu yn edrych ar y sylfaen dystiolaeth ar 

gyfer TAVI felly byddai'n bosibl symud ymlaen ochr yn ochr fel yr 
awgrymwyd yn yr adroddiad.  

 
Ychwanegodd SD, oherwydd y newidiadau a oedd eisoes yn amlwg ac a 

oedd i fod i barhau drwy gydol y flwyddyn, y byddai dealltwriaeth glir o'r 
tueddiadau, a oedd yn debygol o gael mwy o TAVI a llai o weithgarwch 

llawdriniaeth ar y galon. 
 

Gofynnodd CS a allai hyn fod yn gyfle da i adolygu manteision a 
chanlyniadau'r triniaethau hyn. Cytunodd SL a chynghorodd ei fod yn un 

o'r ardaloedd a oedd yn cael ei dreialu gan ddefnyddio Cronfa Ddata SAIL 
a byddai gwaith pellach yn cael ei wneud o amgylch effaith y boblogaeth 

ar y garfan hon ar gyfer TAVI a llawfeddygaeth y galon. 

 
Gofynnodd MH am fwy o fanylion am y llwybr yn ei gyfanrwydd gan 

gynnwys diagnosteg a gwasanaethau anarbenigol a oedd yn rhan o 
hynny. Rhoddodd NJ sicrwydd bod y trafodaethau hynny'n cael eu cynnal 

a bod yr holl gyfyngiadau a chamau o fewn pob ardal yn cael eu hystyried 
i sicrhau bod unrhyw newidiadau yn cyd-fynd â chapasiti a galw. 

 
Diolchodd y Cadeirydd i'r grŵp am eu cyfraniadau a chrynhodd ganlyniad 

y trafodaethau isod gyda nodyn ynghylch y gwaith buddion a Chronfa 
Ddata SAIL, ac ystyriaeth o'r materion llwybr a amlygwyd, a allai ddod 

i'r amlwg wrth i'r gwaith gael ei wneud. 
 

Penderfynodd y Cyd-bwyllgor: 
 Nodi’r adroddiad,  

 Nodi effaith y digwyddiadau a'r tueddiadau diweddar wrth i yrwyr 

newid wrth gomisiynu llawdriniaethau ar y galon a gwasanaethau 
TAVI,  

 Nodi'r cysylltiad pwysig rhwng yr adolygiad cardiaidd a'r Cynllun 
Comisiynu Integredig (ICP) yn yr ystyr y bydd y gwaith yn dod i 

ben pa lefel o lawdriniaeth gardiaidd sydd ei hangen ac yn llywio 
graddfa unrhyw ddatgomisiynu canlyniadol,  

 Cymeradwyo datblygu llinellau sylfaen contract newydd ar gyfer 
llawfeddygaeth y galon a TAVI, (Cam 1), i'w cwblhau erbyn 

Mehefin 2023,  
 Cymeradwyo'r cynnig bod polisi comisiynu cyfredol TAVI yn cael 

ei adolygu (Cam 1), i'w gwblhau erbyn mis Mehefin 2023; a  
 Cymeradwyo'r argymhelliad y dylid gwneud rhagor o waith 

cynllunio ar gyfer galw a chapasiti, gan gloi gydag arfarniad 
opsiynau i nodi'r cyfluniad gwasanaeth a ffefrir yn y dyfodol o 
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lawdriniaethau ar y galon a gweithgarwch TAVI a gomisiynir gan 
PGIAC (Cam 2), i'w gynnal yn ystod 2023-24 a 2024-25. 

 

JC23/17 3.5 Adolygiad Llywodraethu o Rwydwaith Arennau Cymru (WKN) 
Derbyniwyd yr adroddiad a amlinellodd argymhellion yr Adolygiad 

Llywodraethu annibynnol diweddar ar gyfer Rhwydwaith Arennau Cymru 
(WKN) ac a oedd yn rhoi sicrwydd bod yr argymhellion yn cael eu rhoi ar 

waith drwy gynllun gweithredu a oedd wedi'i ddatblygu, ei gytuno a'i 
fonitro drwy Fwrdd WKN. 

 
Amlinellodd Karen Preece (KP) yr argymhellion a ddogfennwyd yn yr 

adroddiad a rhoddodd sicrwydd bod yr argymhellion yn cael eu 
gweithredu drwy'r cynllun gweithredu a oedd wedi'i ddatblygu, ei gytuno 

a'i fonitro drwy Fwrdd WKN.  

 
Nododd yr Aelodau y canlynol: 

 nad oedd y Rhwydwaith wedi cael ei adolygu ers 2011 a byddai 
unrhyw bryderon llywodraethu o ganlyniad i'r adolygiad hwn yn 

cael eu codi ac yr eir i'r afael â nhw, 
 Penodwyd Steve Combe yn gynghorydd llywodraethu annibynnol 

ac roedd yr adolygiad wedi edrych ar swyddogaethau'r 
Rhwydwaith ac unrhyw gryfderau a gwendidau mewn meysydd 

llywodraethu fel y gellid eu gwella lle bo angen, 
 Pwysigrwydd gweithio'n agos fel Rhwydwaith gyda Rhwydweithiau 

eraill a LlC i sicrhau aliniad yn unol ag argymhellion pellach a 
fyddai'n cael eu gwneud yn y dyfodol ar ddyfodol y WKN ac y 

byddai adroddiad opsiynau yn cael ei ddwyn yn ôl i'r Cyd-bwyllgor 
ym mis Mai 2023.  

 

Diolchodd CS i'r tîm am eu gwaith a chynghorodd ei bod yn cofio'r 
rhwydwaith a oedd yn cael ei sefydlu ac amlygodd bwysigrwydd cadw'r 

maes hwn ynghlwm wrth y Cyd-bwyllgor i alinio'r broses ar gyfer 
gweithdrefn lywodraethu'r WKN a'r Cyd-bwyllgor.  

 
Rhoddodd Ian Phillips (IP) sicrwydd bod dull wedi'i gynllunio ar gyfer 

bwrw ymlaen i fynd i'r afael â'r argymhellion a bod cynnydd cadarnhaol 
wedi'i wneud.  

 
Dywedodd y Cadeirydd ei bod yn amserol i'r adolygiad gael ei gynnal 

nawr ac y byddai diweddariad ar gynnydd ac arfarniad opsiynau ar gyfer 
dyfodol y rhwydwaith yn cael eu dwyn yn ôl ym mis Mai 2023.  

 
Penderfynodd y Cyd-bwyllgor: 

 Nodi’r adroddiad; a  

 Derbyn sicrwydd bod prosesau cadarn ar waith i sicrhau bod yr 
argymhellion y manylwyd arnynt yn yr Adolygiad Llywodraethu 

diweddar o Rwydwaith Arennau Cymru (WKN) yn cael eu cyflawni. 
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JC23/18 3.6 Adroddiad Grŵp Sicrwydd Cyflawni Rhwydwaith Trawma De 

Cymru (DAG) Chwarter 2 2022-2023 
Derbyniwyd yr adroddiad sy'n rhoi crynodeb o adroddiad Chwarter 2 

2022-23 Grŵp Sicrwydd Cyflawni (DAG) Rhwydwaith Trawma Mawr De 
Cymru (SWTN). 

 

Cyflwynodd NJ yr adroddiad ac agorodd y llawr i sylwadau a chwestiynau.  
 

Gofynnodd NP am eglurder ynghylch y ffigurau yn y tabl ariannol, gan 
nad oedd yn ymddangos eu bod yn cyfateb. Sicrhaodd NJ yr Aelodau, er 

bod y ffigurau ariannol yn gywir, nad oedd y balans yn y golofn yn gywir. 
Fodd bynnag, nid oedd disgwyl llithriad pellach ar gyfer eleni.  

 
Gofynnodd NP a ellid ychwanegu'r amrywiad mewn cleifion a'r ardaloedd 

yr oeddent wedi dod ohonynt at y manylion i adlewyrchu'r gwahaniaeth 
rhwng ardaloedd a'r galw. Cadarnhaodd KP fod adolygiad wedi'i gynnal 

drwy'r DAG a bod y canlyniadau'n dangos bod y cleifion a oedd yn 
cyrraedd y Ganolfan Trawma Mawr (MTC) yn gleifion priodol. Hysbysodd 

NJ y grŵp fod dadansoddiad pellach ar y man preswyl yn hytrach nag 
ysbytai darparwyr ar y gweill a bydd yn cael ei adlewyrchu yn yr 

adroddiad unwaith y bydd wedi'i gwblhau. 

 
Penderfynodd y Cyd-bwyllgor: 

 Nodi Adroddiad Grŵp Sicrwydd Cyflenwi (DAG) Rhwydwaith 
Trawma Mawr De Cymru (SWTN) ar gyfer Chwarter 2 2022-2023. 

 

JC23/19 3.7 Fframwaith Sicrwydd Risg Corfforaethol (CRAF) 

Derbyniwyd yr adroddiad a oedd yn cyflwyno'r Fframwaith Sicrwydd 
Risg Corfforaethol (CRAF) wedi'i ddiweddaru a oedd yn amlinellu'r risgiau 

a sgoriodd 15 neu uwch ar y timau comisiynu a chofrestrau risg 
cyfarwyddiaeth, a oedd yn rhoi diweddariad ar y cynnydd a wnaed i 

ddatblygu'r CRAF yn dilyn y gweithdy rheoli risg a gynhaliwyd ym mis 

Medi 2022 ac a oedd yn cyflwyno datganiad archwaeth risg diwygiedig 
i'w gymeradwyo. 

 
Cyflwynodd Jacqui Evans (JE) yr adroddiad a nododd yr aelodau y 

newidiadau allweddol o fewn y CRAF a nifer y risgiau a briodolir i 
gomisiynu a risgiau sefydliadol fel yr oeddent ar 31 Rhagfyr 2022 a 

rhoddodd sicrwydd bod rheoli risgiau'n cyd-fynd â'r prosesau a 
fabwysiadwyd ac y cytunwyd arnynt. 
 

Penderfynodd y Cyd-bwyllgor: 
 Nodi’r adroddiad,  
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 Cymeradwyo'r Fframwaith Sicrwydd Risg Corfforaethol (CRAF) 

wedi'i ddiweddaru a nodi'r newidiadau i'r risgiau a amlinellir yn yr 

adroddiad ar 31 Rhagfyr 2022,  

 Nodi bod gweithdy risg wedi'i gynnal ym mis Medi 2022 i adolygu 
archwaeth risg CRAF a PGIAC; a  

 Cymeradwyo'r datganiad archwaeth risg wedi'i ddiweddaru. 
 

JC23/20 Diweddariad – Bwrdd Rhaglen Tomograffeg Allyrru Positronau 
Cymru Gyfan 
Derbyniwyd yr adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am Raglen 
Tomograffeg Allyriadau Positronau (PET) Cymru Gyfan, gan gynnwys 

asesiad o'r galw clinigol a'r twf am sganio PET yng Nghymru ac yn gofyn 
am gefnogaeth ar gyfer yr argymhelliad i Lywodraeth Cymru y bydd 

angen pedwerydd sganiwr i ateb y galw a ragwelir am sganio. 

 
Amlinellodd SL elfennau allweddol yr adroddiad ar Raglen Tomograffeg 

Allyriadau Positronau (PET) Cymru Gyfan, gan gynnwys asesiad o'r galw 
clinigol a thwf ar gyfer sganio PET yng Nghymru a gofynnodd am 

gefnogaeth i'r argymhelliad i Lywodraeth Cymru y bydd angen 
pedwerydd sganiwr i ateb y galw am sganio a ragwelir yn y dyfodol. 

 
Nododd yr Aelodau na fyddai PGIAC fel arfer yn ymgymryd â rhaglenni 

buddsoddi cyfalaf, fodd bynnag, roedd Llywodraeth Cymru wedi gofyn i 
PGIAC ddarparu'r Rheoli Rhaglenni ar gyfer gweithredu'r rhaglen ac fel 

estyniad i'r gwaith a wnaed i ddatblygu'r Achos Busnes. Nodwyd y 
byddai'r twf blynyddol o 20% a ragwelir yn golygu y byddai angen 

sganiwr safle sefydlog ychwanegol (pedwerydd) yn 2026. 
 

Dywedodd CS ei bod yn cydnabod bod llawer o waith wedi'i wneud i'r 

prosiect ac wedi holi'r gwelliannau ar gyfer poblogaeth Powys o ystyried 
newid lleoliad y sganiwr yng ngogledd Cymru, a gofynnodd am wneud 

trefniadau i liniaru'r risgiau o ran mynediad. Ymatebodd SL a dywedodd 
fod lleoliad sganiwr gogledd Cymru yn rhan o raglen ehangach o ganoli 

gwasanaethau radio-isotopau sy'n cael ei datblygu gan BIPBC. Roedd 
PGIAC yn gweithio'n agos gyda BIPBC ar hyn ac roedd tegwch mynediad 

yn elfen allweddol yn y newid gwasanaeth hwn. Cefnogwyd y dull 
cyffredinol gan Brif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol 

Felindre. 
 

Penderfynodd y Cyd-bwyllgor:  
 Nodi’r adroddiad, 

 Ystyried a chymeradwyo argymhelliad i Lywodraeth Cymru (LlC) 
(Noddwr y Rhaglen) am bedwerydd safle sganio PET sefydlog yng 

Nghymru, yn seiliedig ar asesiad cyfredol o'r galw clinigol, sy'n 

cadarnhau bod twf yn unol â'r hyn a ddisgrifiwyd yn Achos Busnes 
gwreiddiol y Rhaglen); a 
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 Derbyn sicrwydd bod prosesau cadarn ar waith i sicrhau bod 

Rhaglen Tomograffeg Allyriadau Positronau (PET) Cymru Gyfan yn 

cael ei chyflawni. 

 

JC23/21 4.1 Adroddiad Gweithgaredd Cyfnod COVID-19 Mis 7 2022-2023 

Derbyniwyd yr adroddiad yn tynnu sylw at raddfa’r gostyngiad mewn 
lefelau gweithgaredd yn ystod cyfnod brig COVID-19 ac a oedd unrhyw 

arwyddion o adferiad yng ngweithgarwch gwasanaethau arbenigol. 
 

Nododd yr Aelodau fod lleihad y gweithgarwch yn cael ei ddangos yng 
nghyd-destun y risg posibl o ran niwed i gleifion ac o golli gwerth o 

drefniadau contract bloc ariannol y cytunwyd arnynt yn genedlaethol. 
 

Penderfynodd y Cyd-bwyllgor: 

 Nodi’r adroddiad, 
 

JC23/22 4.2 Adroddiad Perfformiad Ariannol Mis 8 2022-2023 
Derbyniwyd yr adroddiad perfformiad ariannol yn nodi sefyllfa ariannol 

PGIAC ar gyfer mis 8 2022-2023. 
 

Nododd yr aelodau yr adroddwyd ar y sefyllfa ariannol yn erbyn llinellau 
sylfaen 2022-2023 yn dilyn cymeradwyo Cynllun Comisiynu Integredig 

PGIAC 2022-2023 gan y Cydbwyllgor ym mis Chwefror 2022. 

 
Y sefyllfa ariannol a adroddwyd ym Mis 8 ar gyfer PGIAC yw tanwariant 

alldro diwedd blwyddyn o £14,195k. 
 

Penderfynodd y Cyd-bwyllgor: 
 Nodi’r Sefyllfa ariannol gyfredol a'r sefyllfa diwedd blwyddyn a 

ragwelir. 
 

JC23/23 4.3 Adroddiad Materion Llywodraethu Corfforaethol 
Derbyniwyd yr adroddiad sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am faterion 

llywodraethu corfforaethol a oedd wedi codi ers y cyfarfod blaenorol. 

 
Penderfynodd y Cyd-bwyllgor: 

 Nodi’r adroddiad, 
 

JC23/24 4.4 Adroddiadau gan y Cyd Is-bwyllgorau  
 Derbyniwyd adroddiadau Is-bwyllgorau’r Cyd-bwyllgor fel a ganlyn: 

i. Adroddiadau Sicrwydd y Pwyllgor Archwilio a Risg 
Nododd y Cydbwyllgor yr adroddiad sicrwydd o Archwiliad a Risg BIP CTM 
Cyfarfodydd Pwyllgor a gynhaliwyd ar 24 Hydref 2022 a 12 Rhagfyr 2022. 

 
ii. Brîff y Grŵp Rheoli 

Nododd y Cydbwyllgor y dogfennau briffio craidd o'r cyfarfodydd a 
gynhaliwyd ar 24 Tachwedd 2022, a 15 Rhagfyr 2022. 
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Llofnod y Cadeirydd: .................................. 
 

Dyddiad:............................................................................................... 
 

 
iii. Panel Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol 

Nododd y Cydbwyllgoradroddiad y Cadeirydd o'r cyfarfod a gynhaliwyd 

ar 1 Rhagfyr 
2022. 

 
iv. Rhwydwaith Arennau Cymru 

Nododd y Cydbwyllgor adroddiad y Cadeirydd o'r cyfarfod a gynhaliwyd 
ar 23 Tachwedd 

2022. 
 

JC23/25 5.1 Unrhyw Fusnes Arall 

Ni chodwyd unrhyw eitemau busnes ychwanegol. 
 

JC23/26 5.2 Dyddiad y Cyfarfod Nesaf 

Nododd y Cydbwyllgor y cynhelir y cyfarfod nesaf ar 14 Mawrth 2023. 
 

Gan nad oedd unrhyw fater arall daethpwyd â’r cyfarfod i ben. 

JC23/27 5.3 Penderfyniad mewn Pwyllgor 

Argymhellir bod y Cyd-bwyllgor yn gwneud y penderfyniad canlynol: 
“Dylid eithrio cynrychiolwyr y wasg ac aelodau eraill o’r cyhoedd am 

weddill y cyfarfod o ystyried natur gyfrinachol yr hyn a drafodir, lle 
byddai rhoi cyhoeddusrwydd i’r hyn a drafodir yn niweidiol i fudd y 

cyhoedd” (Adran 1 (2) Deddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyn i Gyfarfodydd) 

1960)”. 
 


